



ที่ สผ ๐๐๐๘/ว ๖๘

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ ส่วนราชการ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป นำพวงมาลา ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

<u>การแต่งกาย</u>	ข้าราชการ	- เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
	บุคคลทั่วไป	- สากสนิยม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๒

รายละเอียดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้จัดเตรียมขาตั้งไว้ให้ หากหน่วยงานใดประสงค์จะนำขาตั้งไปเอง ขาตั้งควรมีส่วนสูงจากยอดพวงมาลาถึงพื้น ขนาด ๒ - ๓ เมตร ไม่ควรมีเครื่องขยายเสียงหรือไฟฟ้าประกอบที่พวงมาลา และไม่ควรมีให้มีข้อความหรือจัดทำรูปร่างเป็นการโฆษณาทุกกรณี
๒. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้า เพื่อลงทะเบียนและขอรับหมายเลขพวงมาลา (กรณีรับคืน) ก่อนที่จะนำไปถวายราชสักการะ
๓. ผู้ที่ไปถวายราชสักการะเป็นหมวดหมู่ ขอให้จัดแถวให้เรียบร้อย แล้วเดินแถวขึ้นไปถวายราชสักการะ เมื่อถวายราชสักการะแล้ว ให้เดินแถวไปออกด้านประตูทางออก (ด้านซ้ายของพระบรมราชานุสาวรีย์)
๔. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดขาตั้งส่วนกลางไว้ด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อถวายราชสักการะแล้ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จะนำไปแขวนไว้ ณ ที่ที่จัดไว้
๕. หากหน่วยงานใดประสงค์จะรับพวงมาลาคืน ขอให้ไปรับได้ภายในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยนำบัตรไปแสดงด้วย
๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ สำนักประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๑ - ๒

หมายเหตุ	การแต่งกาย	ข้าราชการ บุคคลทั่วไป	- เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก - สากลนิยม
-----------------	-------------------	--------------------------	---

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร